



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที 27 เดือนกันยายน พ.ศ.2550 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ใด <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

กิจกรรมปกครองฯ 2ร่างกม.ช่วยเด็กไร้สัญชาติ

เร่งรัด "กรมการปกครอง" ชง 2 ร่าง ก.ม. ช่วยเด็กไร้สัญชาติให้ถูกกฎหมายพิจารณาทันเข้าประชุม สนช. 11 ต.ค.นี้ "พม." ขอสำรวจตัวเลข "เด็กไร้รากเหง้า" ใหม่อีกครั้ง ด้าน จนท.ความมั่นคงชายแดน สายตรงถึง "เดลินิวส์" จี้ถามสำนัก "เอ็นบีโอ" ให้ห่วงประเทศชาติอย่าคิดแต่เอาผลงาน

"เดลินิวส์" ยังตามติดร่าง พ.ร.บ. สัญชาติและร่างพ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร จากกรรณการของคณะกรรมการกฤษฎีกาอย่างต่อเนื่อง เพราะกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ถือเป็น แนวทางในการแก้ปัญหาของบุคคลไร้สัญชาติอย่างเป็นระบบ เนื่องจากเมื่อการทะเบียนราษฎรทั่วประเทศก้าวหน้าขึ้นจากระเบียบที่เพิ่มเติมเข้าไปในพ.ร.บ.ใหม่นั้น จะสามารถกำหนดสถานะบุคคลตาม พ.ร.บ.สัญชาติ เป็นไปได้อย่างรวดเร็วขึ้น ซึ่งเป็นการระงับความเดือดร้อนของเด็ก ไร้สัญชาติ ที่ไร้สิทธิในด้านต่าง ๆ ตามข่าวที่ได้นำเสนอมาอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เมื่อวันที่ 26 ก.ย. นางเตือนใจ ดีเทศน์ ประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขการไร้สถานะและสิทธิบุคคลในประเทศไทย สนช. เปิดเผยว่าภายหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 25 ก.ย. ที่ผ่านมามีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรพ.ศ. ... ตามกระทรวงมหาดไทยเสนอไปนั้น ตนได้โทรศัพท์ไปคุยกับนายชาญชัย สนธิรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง ขอร้องให้ทำหนังสือจาก กรมฯ พร้อมร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวไปที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยด่วน เพื่อให้ร่าง พ.ร.บ. นั้นเข้าการพิจารณาถ้อยแถลงของคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยเร็ว เพื่อให้ทั้งร่าง พ.ร.บ.สัญชาติฯ และร่างพ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร เข้าในที่ประชุมของสนช. ได้พร้อมกันไม่เกินวันที่ 11 ต.ค. เพราะสนช.จะได้จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาชุดเดียวกัน จะได้ไม่เสียเวลา

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมกรณีของร่างพ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร (ฉบับที่...) พ.ศ.... ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอว่า เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมจาก พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 โดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงระบบทะเบียนราษฎรให้ก้าวหน้า ทันสมัย และมี ประสิทธิภาพเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนมากขึ้น ซึ่งมีสาระสำคัญต่าง ๆ อาทิ แก้ไขเพิ่มเติมการแจ้งการเกิดกรณีเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสาที่ถูกทอดทิ้ง และเพิ่มเติมเรื่องบันทึกการรับตัวให้มีรายละเอียดทางกายภาพ และประวัติของเด็กเพื่อสามารถนำไป สู่การสืบเสาะแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเด็ก, เพิ่มเติมเรื่องการกำหนดให้นายทะเบียนรับแจ้งการเกิดและออกสูติบัตรให้แก่เด็กทุกคนที่เกิดในราชอาณาจักรไทย รวมทั้งกำหนดแบบสูติบัตรเป็นการเฉพาะรายสำหรับเด็กที่เกิดในราชอาณาจักรไทย แต่ไม่ได้ให้สัญชาติไทย

ส่วนความคืบหน้าของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยนายศตวรรษ สติธัยเพียรศิริ ผู้อำนวยการสถาบันชาติพันธุ์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) เปิดเผยว่า ทางกรมฯ ได้สำรวจ "เด็กไร้รากเหง้า" ในสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ ตามความร่วมมือของกระทรวงมหาดไทยไปแล้ว แต่ตัวเลขที่ได้นั้นยังไม่ตรงกับความเป็นจริงเท่าไรนัก คาดว่าคงจะต้องมีการสำรวจใหม่อีกครั้ง "ใน

วันที่ 28 ก.ย. ทาง พส.ได้จัดประชุมการทำแผน ยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาคคลไร้สถานะและสิทธิ คล้าย ๆ กับยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลของสำนักงานสภาความมั่นคง แห่งชาติ (สมช.) แต่ทาง พส.จะลงรายละเอียดในเรื่องเด็กไร้รากเหง้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเพื่อเป็น การชักจูงความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ พส. ซึ่งได้เชิญผู้แทนคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนว ทางแก้ไขการไร้สถานะและสิทธิบุคคลในประเทศไทย สนช. และกระทรวงมหาดไทยมาให้ความรู้ ด้วย"

ด้าน นายชูพนิจ เกษมณี อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดเผย ว่า ตนเองศึกษาเรื่องปัญหาเด็กไร้สัญชาติ มานานแล้ว โดยหลัก พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.2456 ใช้หลักสากลคือ หลักสายโลหิตจากพ่อแม่ที่เป็นคนไทย และหลักดินแดนคือเกิดในประเทศไทย ภายหลังได้มีการปรับเปลี่ยนใช้หลักดินแดนไม่ได้ ต้องใช้หลักสายโลหิตอย่างเดียว อย่างไรก็ตาม ในส่วนของอนุสัญญาลงนามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กกับองค์การ สหประชาชาติหรือยูเอ็น นั้น มีข้อหนึ่งที่รัฐบาลไทยขอยกเว้น คือเด็กที่เกิด ในประเทศจะ ได้รับสัญชาติ และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซึ่งรัฐบาล ไทยก็ได้ไปลงนามให้ สัตยาบรรณแล้ว ซึ่งมีข้อหนึ่ง ที่ว่าเด็กที่เกิด ในประเทศใดได้สัญชาติ นั้น ซึ่งประเทศไทยก็ ยังไม่มีการขอสงวน แต่ก็ยังไม่ให้สัญชาติกับเด็กที่เกิดในประเทศไทย บางส่วน ซึ่งถือว่าผิด กติการะหว่างประเทศ สุดท้ายอยากฝากรัฐบาลให้ปรับเปลี่ยนกฎหมาย สัญชาติอยากให้บุคคล ที่อยู่อาศัยในประเทศไทยต่อเนื่อง มีอาชีพที่แน่นอน เป็นหลักแหล่ง ไม่น้อยกว่า 15 ปี พิจารณาให้สัญชาติไปเลย

วันเดียวกัน เจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงสังกัดหนึ่ง (ไม่ประสงค์ออกนาม) รับผิดชอบดูแลพื้นที่ ต. แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ได้โทรศัพท์เข้ามาชี้แจงปัญหาไร้สัญชาติที่กำลัง มีการผลักดันกฎหมาย อยู่ในขณะนี้ ว่า ตนดูแล ศูนย์อพยพของบุคคลไร้สัญชาติเหล่านี้มาหลายปีแล้ว ปัจจุบันดูแลพื้นที่ศูนย์ อพยพแม่หละ ต.แม่หละ ภายในศูนย์ฯ มีผู้อพยพราว 50,000 คน เป็นเด็กประมาณ 20,000 คน มี ทั้งชาวกะเหรี่ยง พม่า ฯลฯ ทั้งนี้ อยากทวงติงว่าหากผลักดันให้บุคคลเหล่านี้ได้สัญชาติจริง ขอให้ คิดถึงปัญหาความมั่นคงที่อาจตามมาบ้าง อย่างเช่นปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ต้องนำภาษีประชาชน ชาวไทยมาดูแลบุคคลเหล่านี้เป็นต้น "ผมสงสาร ประเทศไทย ทุกวันนี้ก็จนจะตายอยู่แล้ว จะหาเงินที่ ไหนมาดูแลคนไร้สัญชาติเหล่านี้ โดยเฉพาะองค์กรอิสระต่าง ๆ นั้น อย่าคิดแต่จะเอาผล งาน พวกพ่อง ตัวเอง แต่ขอให้ทุกฝ่ายนึกถึงประเทศชาติเป็นสำคัญ".